

บันทึกการประชุมร่วมกันของรัฐสภา
ครั้งที่ ๑/๒๕๒๕ (สมัยสามัญ)
วันศุกร์ที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕
ณ ที่รัฐสภา

เรื่องที่จะ
ส่งต่อ
มติที่ประชุม
คณะมนตรี
วันระดม
11/5/25
(สงวน)

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๑๕ นาฬิกา

พลอากาศเอก หะริน หงสกุล ประธานรัฐสภาได้กล่าวเปิดประชุมแล้วแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำนักนายกรัฐมนตรีได้มีหนังสือชี้แจงกรณี พันเอก ถนิต คอมันตร์ ยังดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี ซึ่งทางสำนักงานเลขาธิการรัฐสภา ได้สำเนาแจ้งให้สมาชิก ๆ แล้ว

ที่ประชุมรับทราบ
ครั้นแล้ว ได้มีสมาชิก ๆ เสนอญัตติขอให้ปรึกษาเป็นเรื่องด่วน เรื่องกรณี พันเอก ถนิต คอมันตร์ ยังดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรี

หลังจากการอภิปราย ที่ประชุมได้มีมติให้นำเรื่องนี้ขึ้นมาพิจารณาอีก หลังจากที่ได้พิจารณาเรื่องด่วนเสร็จแล้ว

จากนั้น ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ครั้งที่ ๑๐/๒๕๒๔ (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๒๔, ครั้งที่ ๑๑/๒๕๒๔ (สมัยสามัญ) วันศุกร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๒๔ และครั้งที่ ๑๒/๒๕๒๔ (สมัยสามัญ) วันจันทร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๒๔

ที่ประชุมได้รับรองรายงานการประชุมทั้งสามครั้งดังกล่าว
ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดเปลี่ยนแปลงราคาปานกลางของที่ดินที่กำหนดไว้สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องด่วนที่ ๑

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงเหตุผลในการเสนอพระราชกำหนดฉบับนี้ มีใจความว่า ตามที่ได้มีการกำหนดราคาปานกลางของที่ดินขึ้นใหม่เพื่อประโยชน์ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ นั้น ปรากฏว่าประชาชนจะต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่เพิ่มขึ้นจากจำนวนที่เคยเสียเดิมมาก อันเป็นผลจากวิธีการที่ราคาปานกลางของที่ดินตามที่กฎหมายกำหนดไว้ยังไม่เหมาะสมและเป็นธรรมตามสภาพและทำเลของที่ดินในแต่ละแห่ง เมื่อได้คำนึงถึงภาระภาษีที่ประชาชนจะต้องได้รับเพิ่มขึ้นประกอบกับภาวะทางเศรษฐกิจของประเทศโดยทั่วไปในปัจจุบันยังไม่คลี่คลาย จึงเห็นสมควรที่จะผ่อนคลายนความเดือดร้อนที่ประชาชนจะได้รับจากการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในช่วงระยะเวลานี้เป็นการชั่วคราว โดยกำหนดให้ใช้ราคาปานกลางของที่ดินตามที่คณะกรรมการที่ราคาปานกลางของที่ดินได้กำหนดไว้สำหรับการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึง พ.ศ. ๒๕๒๔ เป็นเกณฑ์ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับภาษีปี พ.ศ. ๒๕๒๕

(โปรดพลิก)

ต่อไป ทั้งนี้ จนกว่าจะมีการแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยภาษีบำรุงท้องที่เกี่ยวกับวิธีการ
คำนวณกลางของที่ดินใหม่ให้เหมาะสมและเป็นธรรม ซึ่งต้องใช้เวลาเตรียมการพอสมควร
ทุกนี้ โดยที่มีการเปลี่ยนแปลงการคำนวณภาษีบำรุงท้องที่ตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว จึงจำเป็นต้อง
ระยะเวลาสำหรับผู้มีหน้าที่เสียภาษีบำรุงท้องที่ที่แบบแสดงรายการที่ดินตามมาตรา ๓๐ แห่ง
ราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ สำหรับการเสียภาษีปี พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งได้ผ่านพ้นไปแล้ว
และโดยที่เป็นกรณีฉุกเฉินที่มีความจำเป็นเร่งด่วนอันเกี่ยวกับความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของ
พท จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

หลังจากการอภิปราย ที่ประชุมโคลงมติอนุมัติ

ประธานรัฐสภาได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวล
กฎหมาย (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ เป็นเรื่องด่วนที่ ๒

นายสมหมาย สุนทรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้แถลงเหตุผลในการเสนอ
ราชกำหนดฉบับนี้ มีใจความว่า โดยที่มีความจำเป็นต้องปรับปรุงประมวลรัษฎากร เพื่อบรรเทา
ภาษีของผู้มีรายได้น้อยและรายได้ปานกลางให้เหมาะสมกับสภาพและเหตุการณ์ในปัจจุบันกับให้เกิด
เป็นธรรมในสังคม และป้องกันการหลีกเลี่ยงภาษีอากรบางกรณีซึ่งจะต้องพิจารณาโดยถ้วนและสืบ
รักษาประโยชน์ของแผ่นดิน และโดยที่กรณีนี้เกิดขึ้นในระหว่างที่ ปภคสมัยประชุมรัฐสภา และเป็นกรณี
ที่มีความจำเป็นรีบด่วนที่จะรักษาความมั่นคงในทางเศรษฐกิจ จึงจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดนี้

หลังจากการอภิปราย ได้มีสมาชิกขอให้งดใช้ข้อบังคับการประชุมของวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๒๒
๕ เพื่อให้ลงคะแนนลับ และที่ประชุมโคลงมติพระราชกำหนดดังกล่าว

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๕ นาฬิกา

(พลตรี กระจี สุทัศน์ ณ อยุธยา)

เลขาธิการรัฐสภา

ประชุมที่

นายชรร

พ.ศ. ๒

ประมวล

ประมวล

พระราช

เพื่อให้

ของแ

รับควน

บังคับ

รัชฎา

มาตรา

คณะกร

การประชุม

๒๕๒๕